

Kinh nghiệm từ đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc cấp xã

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQVN) xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024, đây là đại hội được UBMTTQ tỉnh chỉ đạo điểm. Ngay sau Đại hội, lãnh đạo UBMTTQ tỉnh đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Đảng ủy xã; UBMTTQ các huyện, thị, thành phố và các xã đánh giá, rút kinh nghiệm chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tốt hơn đại hội MTTQ cấp xã trong toàn tỉnh.

Qua Đại hội cho thấy, công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đã được Ban Thường trực UBMTTQ xã Bảo Hưng triển khai đảm bảo đúng Kế hoạch số 285 của UBMTTQ tỉnh. Trước Đại hội, đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền đại hội MTTQ các cấp để cán bộ, nhân dân nhận thức đầy đủ, đúng đắn những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới. Công tác chuẩn bị đảm bảo chu đáo, từ xây dựng kế hoạch, thành lập các tiểu ban, khánh tiết hội trường, trang trí trên các tuyến đường đảm bảo đẹp, trang trọng, đúng theo hướng dẫn; các tiết mục văn nghệ chào mừng mang đậm tinh thần đoàn kết của Mặt trận, tạo không khí sôi nổi, trang trọng trong Đại hội. Về nội dung, Ban Tổ chức Đại hội đã bám sát hướng dẫn của UBMTTQ tỉnh và huyện Trấn Yên; tiếp thu ý kiến tham gia đóng góp của Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBMTTQ huyện Trấn Yên, Đảng bộ xã Bảo Hưng; chuẩn bị tốt các văn kiện Đại hội, đảm bảo yêu cầu, tiến độ theo kế hoạch đã xây dựng. Báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, sát với đề cương, hướng dẫn của UBMTTQ tỉnh. Nội dung đã nêu cụ thể những việc làm được, chưa làm được, nguyên nhân, từng công việc có số liệu dẫn chứng rõ ràng. Phần hướng dẫn đã tập trung nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ là đa dạng hình thức tập hợp nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết, tập trung vào 5 chương trình lớn của MTTQ trong nhiệm kỳ mới, xây dựng

hệ thống MTTQ các cấp trong sạch, vững mạnh; nêu được các giải pháp để tổ chức thực hiện chương trình thống nhất hành động trong nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đề án nhân sự được chỉ đạo thực hiện đảm bảo đúng Chỉ thị 17 của Ban Bí thư, Điều lệ MTTQ Việt Nam, Hướng dẫn của UBMTTQ tỉnh, lấy tiêu chuẩn là chính. Số lượng 31 vị tham gia UBMTTQ xã khóa mới đảm bảo cơ cấu, trong đó: đảng viên 23 vị, chiếm 74,2%; ngoài Đảng 8 vị, chiếm 25,8%; mở rộng những đại biểu là cá nhân tiêu biểu, có uy tín trong cộng đồng dân cư để MTTQ thật sự là khối đại đoàn kết, là tiếng nói chung của nhân dân trong xã. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã bám sát kịch bản, điều hành và phân công đều nhiệm vụ của các vai nên các nội dung của Đại hội đảm bảo tiến độ thời gian đề ra... Bên cạnh kết quả đạt được, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra hạn chế cần rút kinh nghiệm sau Đại hội điểm: việc tổ chức lấy ý kiến tham gia vào các dự thảo báo cáo chính trị, số người tham gia còn ít; thời gian dành cho thảo luận trong Đại hội chưa nhiều; số đại biểu được phát biểu theo đăng ký còn hạn chế (3 ý kiến); báo cáo chính trị còn dài, đối với cấp xã nên viết gọn từ 11 – 12 trang A4; công tác tuyên truyền, khẩu hiệu hành động chưa có trong hội trường; sử dụng công nghệ thông tin chưa có nhiều hình ảnh minh họa cho phần báo cáo chính trị... Đặc biệt, việc bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký không cần biểu quyết số lượng; thống nhất Đoàn Chủ tịch đại hội cấp xã từ 5 - 7 đồng chí, tùy theo tình hình thực tế của địa phương để bố trí cho phù hợp, đảm bảo đủ thành phần của khối đại đoàn kết. Phiên họp đầu tiên của UBMTTQ Việt Nam khóa mới, có thể mời cấp ủy tham gia nhưng không tham



Đồng chí Nông Văn Lịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu MTTQ xã Bảo Hưng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

gia chủ tọa; đại diện thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết, sau đó đại diện Đoàn Chủ tịch điều hành phần biểu quyết; nên chọn những khẩu hiệu trong Đề cương tuyên truyền của Ủy ban Trung ương MTTQ và tỉnh để thực hiện công tác tuyên truyền... Để công tác tổ chức đại hội đại biểu MTTQ cấp xã trong toàn tỉnh thành công, Ban Thường trực UBMTTQ các cấp cần bám sát Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư, Thông tri số 28 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ, Chỉ thị số 23 của Tỉnh ủy Yên Bái và các văn bản hướng dẫn của Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh về Đại hội MTTQ các cấp để hướng dẫn, tổ chức đại hội điểm cấp xã của đơn vị mình, sau đó rút kinh nghiệm tổ chức đại trà cho các xã còn lại. Trong quá trình thực hiện, cần lưu ý các nội dung sau: về báo cáo nhiệm kỳ cần ngắn gọn, súc tích, đánh giá đúng tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nêu rõ kết quả đạt được có so sánh với nhiệm kỳ trước; các mô hình hay, nhân tố mới, hạn chế, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm... cần viết theo cách nhận định, không

liệt kê; thiết kế bảng số liệu riêng kèm theo báo cáo.

Về Chương trình hành động, cần cụ thể hóa các nội dung theo Hướng dẫn 117 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; tránh sao chép y nguyên các nội dung trong hướng dẫn; nội dung văn kiện đảm bảo không quá 10 trang và nên cân đối giữa phần báo cáo nhiệm kỳ và chương trình hành động. Về nhân sự, tham mưu đề cấp ủy giới thiệu bí thư hoặc phó bí thư cấp ủy tham gia ủy viên UBMTTQ cùng cấp; tỷ lệ người ngoài Đảng tham gia UBMTTQ cấp xã từ 25 đến 30%. Đồng thời, mỗi xã, phường, thị trấn; mỗi huyện, thị xã, thành phố phải lựa chọn và thực hiện ít nhất 1 công trình hoặc phần việc cụ thể có ý nghĩa thiết lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu MTTQ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV, Đại hội đại biểu Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019- 2024 sắp tới.

TRẦN NGỌC

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Văn Yên đã cử đi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ lý luận chính trị cho trên 27.000 lượt cán bộ; mở 7 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, kết nạp được 915/1.500 đảng viên mới. Hàng năm, có trên 86% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 87% số tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Công tác xây dựng Đảng đã tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với những nội dung của việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,

Văn Yên chú trọng công tác xây dựng Đảng

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đạt được những kết quả đáng ghi nhận, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Các cấp ủy tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Công tác tự phê bình và phê bình được tổ chức thực hiện nghiêm túc, góp phần tích cực, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tình

trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm. Từ nay đến hết nhiệm kỳ, Đảng bộ tiếp tục gắn kết chặt chẽ và triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng. Trong đó chú trọng củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi

bộ, đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn, phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý, kết hợp các độ tuổi, bảo đảm tính kế thừa và phát triển. Trong đó, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả công tác cải cách tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

B.T